

ลุยจับ 135 รีสอร์ต 'เขาค้อ' รุกป่า

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อการแก้ไขปัญหาคอร์คอร์คอร์การใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตพื้นที่กองทัพบกที่ 3 ขอใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าจากกรมป่าไม้ ท้องที่ อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ ซึ่งประกอบด้วยทหารป่าไม้ รวมทั้งชุดพิทักษ์ไพรหลายร้อยนาย นำโดย พ.อ.เกียรติอุดม นาคี ผบ.ม.พัน 28 นายชิต อินทรนก ป่าไม้จังหวัดเพชรบูรณ์ พร้อมหัวหน้าหน่วยป้องกันรักษาป่าและทหารชุดรบ.โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก ออกปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายกับ 135 รีสอร์ตนอกแปลงที่ดิน รอส.บุกรุกป่า มีการแบ่งกำลังออกเป็น 5 ชุดปฏิบัติการ เป้าหมายชุดแรกในวันนี้ จำนวน 15 ราย กระจายอยู่ใน 4 ตำบล ได้แก่ ต.เขาค้อ ต.สะเดาะพง ต.ริมสีม่วง และ ต.หนองแม่นา โดยในพื้นที่ ต.เขาค้อ จะเข้าตรวจสอบทรัพย์สินของรีสอร์ท, บ้านไร่บ้านนาหวาน และโกดังแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.สะเดาะพง จะเข้าตรวจสอบภูหมอก แอตเลิฟ, บ้านผาสุข, ไร่คุณสมเกียรติ, รุ่งอรุณริมทาง และบ้านพักตากอากาศอีก 2 แห่ง ในพื้นที่ ต.ริมสีม่วง จะเข้าตรวจสอบ รีสอร์ทโซเซีย และบ้านพักตากอากาศอีก 2 แห่ง ส่วนในพื้นที่ ต.หนองแม่นา จะเข้าตรวจสอบรีสอร์ทชั้นเซ็ท, ท็อป

วิลล์ และภูริทัตวัน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการเน้นย้ำต่อผู้ประกอบการว่าเป็นขั้นตอนการรวบรวมหลักฐานเพื่อแจ้งดำเนินคดีเท่านั้น ยังไม่มีการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแต่อย่างใด ปรากฏวาระระหว่างเข้าตรวจสอบหลายแห่งไม่พบเจ้าของหรือผู้ประกอบการรีสอร์ท เพียงพบผู้ดูแล ทางเจ้าหน้าที่ได้เชิญผู้ดูแลมาให้ข้อมูลและให้ปากคำ และทำบันทึกการจับกุมรีสอร์ททั้ง 15 ราย จากนั้นจะรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการแจ้งกล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวน สภ.เขาค้อ ในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติต่อไป ทั้งนี้ที่ศูนย์อำนวยการโครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก มีตัวแทนกลุ่มผู้ประกอบการเข้าฟังการชี้แจงของ พ.อ.เกียรติอุดม นาคี

พ.อ.เกียรติอุดมกล่าวว่า ปฏิบัติการครั้งนี้ทางคณะทำงานดำเนินการเฉพาะรีสอร์ท 135 ราย ซึ่งก่อนหน้านี้ทางเจ้าหน้าที่ได้เชิญมาเจรจาโดยทุกรายยินกรานจะขอต่อสู้คดี จึงทำให้มีวันนี้เกิดขึ้น และล่าสุดมีรีสอร์ท 3 รายที่เจรจาขอรื้อถอนเอง โดยอยู่ระหว่างเสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการชุดใหญ่เพื่อพิจารณา จึงขอให้ตัวแทนทั้งหมดทำความเข้าใจกับผู้ประกอบการและเจ้าของรีสอร์ท ถึงการปฏิบัติการครั้งนี้ของเจ้าหน้าที่